



## มาราน

โดย ทาว โรบิน

เช้าวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 11 นาฬิกา รับบี โอวาเดีย โยเซฟ ผู้นำชาวยิวเซฟาร์ดี เสียชีวิตลงด้วยอายุ 93 ปี ที่พิศศพช่วงเวลาหกโมงเย็นมีผู้คนมาร่วมไว้อาลัยอย่างล้นหลามตามถนนในเยรูซาเล็ม (จากรายงานโดยประมาณ 450,000 ถึง 850,000 คน)

ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่มีการรวมตัวกันจำนวนมากขนาดนี้ในเยรูซาเล็มตั้งแต่ในสมัยยุคพระคัมภีร์

โอวาเดีย โยเซฟ เกิดในประเทศอิรัก เมื่อปีค.ศ.1920 และอพยพมาที่อิสราเอลพร้อมครอบครัวเมื่ออายุ 4 ขวบ เขาเป็นรับบีที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุคนี้

โยเซฟเป็นที่เคารพนับถือเนื่องจากเขาได้มอบโอวาทสูงสุดซึ่งทำให้เขาเป็นเหมือนผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ หรือเรียกว่ามาราน (หมายถึงจอมเจ้านาย พระเจ้าในภาษาอาหรับ)

คนมากมายบนท้องถนนต่างรำลึกถึงการจากไปของโยเซฟ

เพราะเขาไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรโดยปราศจาก "มาราน" ของพวกเขา

โยเซฟได้กลายเป็นในรูปแบบความเชื่อในเมสสิยาห์ ซึ่งเป็นรูปแบบความเชื่อที่สามในสังคมยิวปัจจุบัน ตามหลัง นานาห์แมนแห่งเบรสลูและลูบาวิทเซอร์ รับบี ชเนียร์ชัน คำว่า อทา ในภาษาอาหรับ หมายถึง "เสด็จมา" ดังนั้น การคร่ำครวญในอาหรับถึงการเสด็จมาของเมสสิยาห์รับบีหมายถึงมาราน (คำแปลในพันธสัญญาใหม่คือ "มารานาธา")

รวมอธิษฐานสำหรับคนของพวกเราที่จะป่าวร้องถึงความจริงที่แท้จริงต่อรับบีผู้เดียวที่เป็นขึ้นจากความตายและจะเสด็จมาอีกครั้ง มาราน อทา โปรดเสด็จมาเถิด พระเจ้าพระเยซู!

## สายรุ้งและพิธีสühนัต

โดย อาเซอร์ อินเทรเตอร์

สัปดาห์นี้สมาชิกของชุมชนเยรูซาเล็มของเราเสี่ยงฉลองการเข้าสู่สühนัตของบุตรหัวปี ครอบครัวเซฟาร์ดีอิสราเอลจำนวนมากได้ขยายเพิ่มมากขึ้น และมาปรากฏตัวขึ้น เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องหมายสำคัญว่าความเชื่อของพวกเราในพระเยซู ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่มั่นคงที่มีต่อบรรพบุรุษของเรานั้น ไม่ได้ถูกปฏิเสธไป

สัปดาห์นี้สภายุโรปได้ให้การผ่านพิจารณาอย่างไม่มีผลบังคับใช้ถึงการเข้าสู่สühนัตว่าเป็นความรุนแรงทางการละเมิดความสมบูรณ์ทางกายของเด็ก(เยาวชน) ผู้คนจำนวนมากในยุโรปต้องการจะเห็น Practice outlawedดังกล่าว สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ ชาวยิว และชาวมุสลิม กลับมีแนวโน้มที่จะเป็นพันธมิตรกับประเด็นดังกล่าว ตั้งแต่การเข้าสู่สühนัตเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาอิสลาม (ปฐมก.17:23)

และในสัปดาห์นี้ยังเป็นช่วงเวลาที่สุดคัลล้งกับส่วนหนึ่งของโทราห์ที่เกี่ยวข้องกับอับราฮัม

รวมถึงพันธสัญญาของการเข้าสู่สühนัต (ปฐมก.12-17)

ซึ่งส่วนของโทราห์ในสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเรือโนอาห์ และพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเขา (ปฐมก.6-11) ให้เรามาเปรียบเทียบพันธสัญญาของอับราฮัม และของโนอาห์กัน

พันธสัญญาที่พระเจ้ามีต่อโนอาห์ได้มีมาก่อนพันธสัญญาของอับราฮัม  
ดังนั้นพันธสัญญาของอับราฮัมอาจถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่ง และเป็นพัฒนาการของพันธสัญญาของโนอาห์  
พันธสัญญาของอับราฮัมทำหน้าที่ดอบสนองแผนการก่อนหน้านั้นที่ได้ถูกแต่งตั้งไว้โดยพันธสัญญาของโนอาห์

พันธสัญญาของโนอาห์ประกอบด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อประชาชาติทั่วทั้งโลก (ปฐม.9:16)  
ขณะที่พันธสัญญาของอับราฮัมเกี่ยวข้องกับการชนชาวยิวเป็นส่วนใหญ่ (ปฐม.17:19)  
กล่าวอีกอย่างคือพันธสัญญาของโนอาห์เกี่ยวข้องกับทั่วทั้งโลก  
ในขณะที่พันธสัญญาของอับราฮัมเกี่ยวข้องกับแผ่นดินอิสราเอล  
ซึ่งจุดประสงค์ของชนชาวยิวและแผ่นดินอิสราเอลคือเพื่อจะเป็นพระพรแก่ทุกประชาชาติ  
และทุกแผ่นดินอื่นๆในโลก

เครื่องหมายของพันธสัญญาของโนอาห์คือสายรุ้งอันเปล่งประกาย แต่ในทางกลับกัน  
เครื่องหมายของอับราฮัมคือหนังหุ้มปลายที่ขุมไปด้วยเลือด เครื่องหมายแต่ละอันนั้นมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์  
ว่าท้ายที่สุดต้องทำอย่างไรกับพระเยซู อันหนึ่งเป็นในทางสวรรค์ อีกอันหนึ่งเป็นในทางแผ่นดินโลก  
ชี้ให้เห็นถึงพระเยซูเป็นทั้งบุตรของพระเจ้า และเป็นบุตรของมนุษย์

สายรุ้งเป็นภาพที่เล็งถึงคริสตจักรนานาชาติ (วิว.7:9) ซึ่งมีความหลากหลายในตัวมันเอง  
และมีความคล้ายคลึงกับคันประทีปทั้งเจ็ด (วิว.1:20)  
ซึ่งมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่แตกต่างกันออกไป และสีนั้นเล็งถึงกลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรม  
และภาษาที่แตกต่างกันในโลก

สายรุ้งนั้นส่องสว่างด้วยแสงอย่างไร ธรรมิกชนที่จะเป็นขึ้นจะส่องสว่างด้วยพระสิริเช่นเดียวกัน (ยน.17:22,  
1คร.15:41-43) สีสิ้นของสายรุ้งเป็นการผสมที่กลมกลืนอย่างสมบูรณ์แบบเช่นไร  
เราทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างสมบูรณ์ในความเชื่อเช่นนั้น (ยน.17:23)  
สายรุ้งนั้นสะท้อนกับแสงของดวงอาทิตย์เช่นไร  
เราทั้งหลายจะสะท้อนกับพระพักตร์ของพระเยซูที่ส่องสว่างอย่างดวงอาทิตย์เช่นนั้น (วิว.1:16)  
[มีสายรุ้งล้อมรอบบัลลังก์ของพระเจ้า (วิว.4:3)]

พิธีสहनัดชี้ถึงการประสูติของพระเยซู และเชื้อสายทางกายภาพทางอับราฮัม และดาวิด (มท.1:1, รรม.1:3)  
การประสูติของพระเยซูเป็นความล้ำลึกของพระเจ้าซึ่งปรากฏในทางเนื้อหนัง (ยน.1:14, 1ทม.3:16)  
พระเยซูไม่เพียงแต่บังเกิดบนโลกนี้เท่านั้น พระองค์ยังได้รับการสहनัดอีกด้วย (ลก.2:21)

สहनัด แสดงถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อพันธสัญญาของพระองค์ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต (รม.15:8)  
สहनัดเป็นเส้นขนานที่คู่กับการตรึงบนการเขน ทั้งสองเหตุการณ์เนื้อหนังของพระเยซูได้ถูกทิ่มแทง  
และหลังโลหิตออก การเข้าสहनัดเป็นนิมิตถึงวิหารชำระ  
และการสิ้นพระชนม์เพื่อเป็นเครื่องบูชาของพระเยซูคริสต์เจ้า  
พระเยซูได้ยืนยันพันธสัญญาเก่าด้วยการเข้าสहनัดของพระองค์  
และพันธสัญญาใหม่ด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์